



ที่ พช ๕๑๐๐๘.๑/ว ๓๐๐

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ถนนหล่มสัก-สระบุรี พช ๖๗๐๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ พช ๕๑๐๐๘.๑/ว ๒๘๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศผลการรับสมัครคัดเลือกฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๑-๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในตำแหน่งดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดที่ www.phetchabunpao.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ อนรรฆพันธ์)

รองนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

กองการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

โทร ๐-๕๖๗๒-๑๘๕๖ ต่อ ๘๐๓

โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๓๐๒๐



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)

ตามที่ คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการสรรหาบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร โดยวิธีการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๑-๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ และดำเนินการพิจารณาประวัติการรับราชการ วิสัยทัศน์ และผลงาน ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณาปรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) ตามประกาศฯ ดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณาปรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในตำแหน่งดังกล่าวแต่อย่างใด

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสมศักดิ์ อนุธรรมพันธ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์